

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

เมื่อกล่าวถึงกระท่อมซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ มีการลักลอบปลูกและเสพกระท่อมกันมาก จนถูกมองว่าเป็นยาเสพติดมวลชน ส่งผลให้เกิดการปล่อยปละละเลยในการควบคุมและการปราบปรามผู้ปลูกและผู้เสพกระท่อม เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่ากระท่อมมีผลกระทบต่อตัวผู้เสพต่อชุมชนต่อสังคมในระดับต่ำ อาจเป็นเพราะกระท่อมเป็นพืชพื้นเมือง มีขึ้นเองตามธรรมชาติ เสพแล้วทำให้ขยัน ไม่น่าจะมีผลถึงกับควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมาก่ออาชญากรรม ซึ่งแตกต่างจากปัญหาเสพติดชนิดอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับกระท่อมคือตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งกำหนดโทษไว้ว่า

ผู้ปลูก หรือ จำหน่าย กระท่อม ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ผู้เสพใบกระท่อมก็ต้องรับโทษเช่นกัน คือ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ส่วนผู้ที่ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ เช่น กรณีรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย บังคับหรือขู่ให้รุ่นน้องเสพ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ออกกฎหมายได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากระท่อมมีโทษมากกว่าประโยชน์เพราะจะมีผลต่อร่างกาย ซึ่งที่พบเห็นได้บ่อยๆ คือ ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก อุจจาระมีสีดำและเป็นก้อนเล็ก ส่วนผู้ที่ติดและใช้นานๆจะมีอาการเบื่ออาหาร ผอมแห้ง ผิวหนังคล้ำแห้งดำเกรียมโดยเฉพาะที่หน้า แก้ม ริมฝีปาก อีกทั้งอาจมีผลต่อเนื้อก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและโรคริดสีดวงทวารหนัก นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดกระท่อมส่วนหนึ่ง เกิดอาการผิดปกติทางประสาท มีนั่งปวดหัว สติไม่ค่อยดี ความจำสับสนและเกิดภาพหลอน โทษร้ายของใบกระท่อมจะค่อย ๆ สะสม อาจใช้ระยะเวลาเป็น 10 ปี กว่าที่จะแสดงอาการให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้เสพต้องทนทุกข์ทรมานจากสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรม ต้องสูญเสียเงินทองในการรักษาตัว ทำายที่สุดกลายเป็นภาระของคนในครอบครัวและสังคม และในปัจจุบันมีการดัดแปลงยาเสพติดชนิดใหม่ที่เรียกว่า 4 คุณ 100 โดยนำใบกระท่อมไปผสม แล้วต้มกลายเป็นกระท่อม 4 x 100 โดยนำกระท่อมต้มผสมกับยาแก้ไอ โขแลม และยาบ้าหรือยากันยุงเพื่อให้มีฤทธิ์แรงขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาแพร่ระบาดมากในขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มีการกล่าวถึงส่วนผสมของกระท่อม 4 คุณ 100 นี้ ไม่ได้มีเจตนาให้นำไปทดลองทำเองที่บ้าน แต่อยากจะผู้ปกครองได้คอยสังเกต บุตร หลาน หรือคนใกล้ชิดตัวว่ามีส่วนผสมดังกล่าวไว้ในครอบครองหรือไม่ เพราะมีรายงานว่าเด็กบางคนซื้อยาแก้ไอชนิดน้ำไปเก็บไว้หลายๆขวด ซึ่งหากผู้ปกครองพบเห็นก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าเด็กอาจเอาไปใช้เป็นส่วนผสมของ กระท่อม 4 คุณ 100 นี้ ก็จะได้ว่ากล่าวตักเตือน ห้าม ปราบ หรือ หาวิธีป้องกันกันต่อไป หากพบเบาะแสข้อมูลก็สามารถแจ้งมาได้ที่หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ (ชุดสันติ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 หรือ 081-8951801

กันทร กฤตรัชต์นันต์
นิติกร